

Những năm qua, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn cả nước nói chung, Thái Bình nói riêng diễn biến khá phức tạp. Trong vòng 3 năm trở lại đây, trung bình mỗi năm các cơ quan chức năng trong tỉnh phát hiện, xử lý 500 vụ phạm tội về ma túy, tăng cả về số lượng cũng như tính chất, mức độ phạm tội. Đáng lưu ý là đã phát hiện các đường dây vận chuyển ma túy số lượng lớn từ tỉnh ngoài về Thái Bình tiêu thụ, hoạt động của tội phạm ma túy rất phức tạp, các đối tượng thường lợi dụng các tụ điểm vui chơi, giải trí, nhà nghỉ, quán karaoke, mạng xã hội để mua bán, sử dụng trái phép ma túy gây khó khăn cho việc phát hiện, xử lý.

Thượng tá Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết: Qua công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy cho thấy các đối tượng mua bán trái phép chất ma túy phần lớn có tiền án, tiền sự về ma túy, phương thức, thủ đoạn phạm tội ngày càng tinh vi và liêu lĩnh; nhiều đối tượng lợi dụng các tiện ích của công nghệ thông tin, lợi dụng quy định của pháp luật không tạm giam phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con dưới 36 tháng tuổi để phạm tội. Nhiều đối tượng tổ chức bán lẻ các chất ma túy với quy mô khép kín, chúng xây dựng "boong ke" kín cổng cao tường với chỉ một lối vào duy nhất, cho người canh coi cảnh giới và chỉ bán cho người quen. Khi bị các lực lượng chức năng bao vây, phong tỏa, chúng chuyển

## ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM MA TUÝ Cần huy động sức mạnh tổng hợp



Đối tượng và tang vật các vụ án.

sang buôn bán lưu động với hình thức giao cho người nghiện, nhiễm HIV, người già thường xuyên thay đổi địa điểm, có kỹ thuật giao hàng, sẵn sàng sử dụng vũ khí chống đối lực lượng vây bắt (5 năm qua đã xảy ra gần 20 vụ chống lại lực lượng công an).

Nguyên nhân gia tăng tội phạm ma túy trong thời gian qua, theo Thượng tá Nguyễn Ngọc Quỳnh là do tội phạm ma túy ở các địa bàn, tuyến trọng điểm như Sơn La, Lai Châu, Nghệ An lấy Thái Bình làm địa bàn vừa trung chuyển vừa

tiêu thụ. Thời gian qua, tuy các cấp, ngành, đoàn thể đã đẩy mạnh công tác đấu tranh nhưng chưa đạt được sức mạnh tổng hợp, thể trận liên hoàn trong phòng, chống ma túy nên hiệu quả chưa cao. Mặt khác, do lực lượng mỏng, phương tiện khoa học kỹ thuật, kinh phí đầu tư, hỗ trợ chưa đáp ứng yêu cầu thực tế. Công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực an ninh trật tự còn nhiều bất cập, nhất là quản lý thuốc tân dược, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện như nhà nghỉ, khách sạn, quán karaoke

chưa chặt chẽ để tội phạm lợi dụng hoạt động, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Theo thống kê mới đây nhất, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 5.000 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý (thực tế số người nghiện chưa có hồ sơ quản lý còn lớn hơn). Từ năm 2014, thực hiện Luật Xử lý vi phạm hành chính, công tác đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc phải qua nhiều cơ quan và nhiều thủ tục nên mỗi năm chỉ đưa được khoảng 300 người đi cai nghiện bắt buộc, vì vậy số người nghiện ma túy ở

ngoài xã hội đông. Lợi dụng cơ hội này, tội phạm ma túy tìm mọi cách đưa ma túy vào địa bàn tiêu thụ nhằm kiếm lời bất chính.

Để nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh, cần thực hiện đồng bộ các giải pháp. Trong đó, các cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể cần nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Địa phương nào nếu để xảy ra tình hình phức tạp về tội phạm và ma túy cần có những biện pháp cứng rắn như quy trách nhiệm cá nhân, đánh giá mức độ thi đua... Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, chú trọng tuyên truyền về tác hại của ma túy cho nhóm đối tượng có nguy cơ cao đồng thời phát huy vai trò của các đoàn thể tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy. Đẩy mạnh xã hội hóa công tác phòng, chống ma túy; xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến (xã, phường, trường học, thôn, tổ dân phố, cơ quan, đơn vị, dòng họ, họ giáo không có ma túy; mô hình cai nghiện và quản lý sau cai). Rà soát, sửa đổi, bổ sung, xây dựng cơ chế, chính sách, huy động mọi nguồn lực, sức mạnh của cả hệ thống chính trị gắn với các chương

trình phát triển kinh tế - xã hội và cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư", chương trình xây dựng nông thôn mới... xây dựng cơ quan, doanh nghiệp, trường học an toàn về an ninh trật tự. Các ngành Công an, Y tế, Bộ đội Biên phòng phối hợp chặt chẽ với chính quyền các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra các hoạt động sản xuất, mua bán thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần; quản lý cư trú, quản lý địa bàn, nhất là các cơ sở cho thuê lưu trú, cơ sở kinh doanh có điều kiện góp phần ngăn chặn kịp thời, không để xảy ra tình trạng sản xuất ma túy bất hợp pháp và trốn tránh có chứa chất ma túy; không để hình thành các tụ điểm buôn bán, sử dụng ma túy trá hình trong các khách sạn, nhà nghỉ, quán bar. Duy trì hiệu quả chương trình điều trị thay thế các chất dạng thuốc phiện bằng Methadone ở các huyện, thành phố. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý, giáo dục, dạy nghề và cai nghiện ma túy, xây dựng mô hình quản lý sau cai phù hợp.

Đối với loại tội phạm nguy hiểm này, các cơ quan chức năng cần triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, phòng, chống; ngăn chặn tình trạng đưa ma túy vào địa bàn tỉnh; kiên quyết triệt xóa các tụ điểm, điểm phức tạp, không để gây bức xúc trong nhân dân; điều tra, truy tố, xét xử kịp thời, nghiêm minh tội phạm ma túy, chú trọng công tác xét xử lưu động phục vụ tuyên truyền, giáo dục, răn đe, phòng ngừa.

NGUYỄN TÙNG

### ► 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh kết nạp 736 đảng viên mới

Thời gian qua, công tác phát triển đảng viên mới tiếp tục được cấp ủy các cấp chú trọng và quan tâm, chỉ đạo thực hiện bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục theo quy định nhằm kịp thời bổ sung đội ngũ đảng viên có chất lượng, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ ở cơ quan, địa phương, đơn vị đồng thời góp phần tạo sự kế thừa, phát triển liên tục của Đảng. Trong 6 tháng đầu năm 2018, toàn tỉnh đã tổ chức bồi dưỡng tìm hiểu về Đảng cho 1.418 đoàn viên ưu tú và quần chúng tích cực, kết nạp 736 đảng viên mới.

Thời gian tới, cấp ủy các cấp tiếp tục tập trung chỉ đạo làm tốt công tác phát triển đảng viên, chú trọng từ công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo nguồn, bồi dưỡng, kết nạp đến giúp đỡ đảng viên được bị trở thành đảng viên chính thức. Trong đó, đặc biệt chú trọng phát triển đảng viên trẻ ở nông thôn, đô thị, vùng có đạo, đảng viên là chủ doanh nghiệp tư nhân...

ANH ĐAO

### ► 42.890 lượt bệnh nhân tình ngoài khám chữa bệnh BHYT tại Thái Bình



Ảnh minh họa

Trong 5 tháng đầu năm 2018 có 42.890 lượt bệnh nhân tình ngoài đến khám chữa bệnh bằng thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) tại các cơ sở y tế tỉnh Thái Bình. Trong đó có 35.804 lượt người khám chữa bệnh ngoại trú, chi phí bảo hiểm thanh toán là 6,7 tỷ đồng; 7.086 lượt khám chữa bệnh nội trú, chi phí bảo hiểm thanh toán là 18,7 tỷ đồng. Tổng số chi phí bảo hiểm thanh toán cho người ngoài tỉnh đến khám chữa bệnh tại Thái Bình là 25,4 tỷ đồng, chiếm 38,1% dự toán giao.

Dự kiến, thời gian tới, các cơ sở khám chữa bệnh tại Thái Bình được đầu tư, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh về mọi mặt sẽ ngày càng thu hút bệnh nhân tình ngoài đến khám chữa bệnh.

HÀ DUNG

### ► 28 bể bơi đủ tiêu chuẩn được cấp phép hoạt động



Bể bơi Hoàng Nam (Tiền Hải) đủ tiêu chuẩn đã được cấp giấy phép hoạt động.

Để bảo đảm sức khỏe cho người dân, nhất là trẻ em khi đi tắm tại các bể bơi, thời gian qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra các bể bơi trong tỉnh. Qua kiểm tra, nhìn chung các bể bơi đều bảo đảm các tiêu chuẩn về cơ sở vật chất (bể bơi, sàn, bục nhảy, nước, nhà tắm...), trang thiết bị, cán bộ, nhân viên chuyên môn. Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh có 28 bể bơi (24 bể bơi có định, 4 bể bơi tự động) đủ tiêu chuẩn đã được cấp giấy phép hoạt động.

Thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường công tác kiểm tra, yêu cầu các bể bơi chưa đủ tiêu chuẩn cần đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất để bảo đảm hoạt động theo đúng quy định.

NGUYỄN CƯỜNG

## Những người thầm lặng đấu tranh phòng, chống ma túy

Luôn phải đối mặt với những hiểm nguy và hy sinh quyền lợi cá nhân song lực lượng công an trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống ma túy của huyện Kiến Xương vẫn luôn tận tụy với công việc. Niềm hạnh phúc và động viên lớn nhất đối với họ chính là sự bình yên, hạnh phúc của mọi nhà.

Trung tá Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Công an huyện Kiến Xương cho biết: Từ đầu năm 2018 đến nay, Công an huyện đã phát hiện, điều tra, bắt 23 vụ, khởi tố hình sự 21 vụ với 21 đối tượng phạm tội buôn bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy. Riêng trong nửa đầu tháng 6/2018, đơn vị đã bắt 6 vụ, khởi tố hình sự 5 vụ với 5 đối tượng phạm tội về ma túy. Đối tượng tội phạm ma túy gia tăng chỉ khiến cho cuộc sống của người dân



Hung khí của tội phạm ma túy do Công an huyện Kiến Xương thu giữ.

thêm khổ và những cán bộ, chiến sĩ của đơn vị phải trải qua bao nhiêu vất vả, khổ cực, thậm chí đe dọa đến sức khỏe, tính mạng khi đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này.

Đối tượng tàng trữ, buôn bán ma túy là những kẻ gieo rắc "cái chết trắng" vào cộng đồng, nhất là thế

hệ trẻ - chủ nhân tương lai của đất nước và gây ra biết bao hệ lụy như: gia tăng tội phạm trộm cắp, gây rối trật tự công cộng, mất an ninh nông thôn... Các đối tượng này ngày càng hoạt động tinh vi và rần rục hơn, manh động. Phần lớn các đối tượng buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy

đều có tiền án, tiền sự nên bọn chúng có nhiều mảnh khỡ, thủ đoạn xảo quyết nhằm trốn tránh sự kiểm soát của các cơ quan điều tra. Nhiều đối tượng còn bị nhiễm HIV, khi bị bắt chống trả quyết liệt, sẵn sàng gây thương tích cho lực lượng công an.

Là người tham gia nhiều chuyên án điều tra, bắt quả tang đối tượng mua bán trái phép chất ma túy, Trung tá Vũ Trọng Triu cho biết: Dù đã đề cao cảnh giác và thực hiện các biện pháp nghiệp vụ nhưng khi đối diện với đối tượng phạm tội bị nhiễm HIV luôn tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bản thân tôi đã bị hai lần đối tượng phạm tội nhiễm HIV cắn tay thương tích phải đi tiêm thuốc phòng, chống phơi nhiễm HIV.

Còn Thiếu tá Trương Văn Huy có 11 năm làm công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy thì

chia sẻ: Việc điều tra, nắm thông tin và bắt đối tượng buôn bán, tàng trữ ma túy rất khó khăn vì chúng luôn cảnh giác và dùng nhiều thủ đoạn nhằm trốn tránh pháp luật. Có những vụ án anh em cán bộ, chiến sĩ phải mất vài tháng trời theo dõi, nằm bở ngũ bụi, dầm mình xuống rãnh nước, bắt chấp nắng nóng hay gió rét để trinh sát mới bắt quả tang được các đối tượng phạm tội.

Có rất nhiều chuyên án được bóc gỡ, mỗi vụ đều để lại những trần trụi, lo lắng cho cán bộ, chiến sĩ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện bởi đối tượng tội phạm đang có xu hướng trẻ hóa, luôn manh động và sử dụng vũ khí nóng tấn công khi bị bắt. Song có những vụ án lại gieo vào lòng anh em những nỗi buồn sâu thẳm vì những hoàn cảnh éo le, phận đời của gia đình có người phạm tội. Một trong số đó là vụ cả nhà buôn bán, tàng trữ và sử dụng ma túy ở thôn 3, xã Vũ Quý. Đại úy Nguyễn Anh Đức, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và ma túy, Công an huyện Kiến Xương kể:

Khi thực hiện chuyên án bắt Đỗ Văn Ninh tội mua bán ma túy (đối tượng mới chết vì AIDS), chúng tôi đã "sốc" khi phát hiện và phải bắt cả nhà gồm 5 người để quy án. Do háms lợi từ việc mua bán ma túy, đối tượng Ninh đã dụ vợ tham gia cùng; đặc biệt, hẳn còn lời kéo cả 3 con của mình vào con đường tội lỗi. Ma túy đã khiến cho họ bị bệnh hoại về đạo đức, cướp mất tương lai những đứa trẻ là nỗi đau tận cùng của ma túy. Chính những hệ lụy tiêu cực đó và mong muốn cho mỗi gia đình, cộng đồng xã hội chúng tôi càng nỗ lực vượt qua khó khăn, quyết tâm trấn áp, triệt phá các loại tội phạm về ma túy trên địa bàn.

Khi chúng tôi ngỡ lời muốn chợp mắt ảnh của các anh để mình họa cho bài viết này, những chiến sĩ thường ngày xông pha, gan dạ khi đấu tranh với tội phạm ma túy lại ngại ngùng từ chối. Họ khiêm nhường không muốn xuất hiện để được tôn vinh, vẫn vui lòng thầm lặng cùng với những cống hiến của mình cho xã hội.

HÀ THANH

## GIÁO DỤC MŨI NHỌN "Trái ngọt" sau những khổ luyện

Lo lắng, hồi hộp, phấn khởi, tự hào... - đó là cung bậc cảm xúc của những học sinh, giáo viên đã ngày đêm rèn luyện, cố gắng để có "trái ngọt" sau tháng ngày ôn luyện miệt mài.

Vượt qua những khó khăn về cơ sở vật chất, năm học qua, ngành Giáo dục Vũ Thư đã đón nhận một "mùa vàng" bội thu từ chính sự đổi mới, sáng tạo trong công tác chỉ đạo, quản lý để nâng cao chất lượng giáo dục, trong đó có giáo dục mũi nhọn. Ông Nguyễn Đức Thuận, Phó Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện cho biết: Bên cạnh chỉ đạo sát sao công tác phát hiện, bồi dưỡng học sinh giỏi, học sinh năng khiếu, Phòng còn thực hiện đổi mới cơ

chế động viên, khen thưởng đối với giáo viên và cán bộ quản lý có nhiều đóng góp trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, giáo viên dạy giỏi từ cấp trường, cấp huyện bảo đảm khách quan, công bằng, chính xác. Các trường học trong huyện tích cực chủ động hưởng ứng, chọn cử giáo viên có năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm cao tham gia giảng dạy và bồi dưỡng học sinh. Nhiều thầy giáo cô giáo không quản ngại khó khăn ngày đêm hướng dẫn các em ôn

luyện kiến thức, phương pháp làm bài, luyện tập để đạt thành tích cao trong các kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh và cấp quốc gia. Nhờ đó, năm học vừa qua, ngành Giáo dục huyện đã gặt hái được nhiều thành công, tiếp tục khẳng định vị trí đầu tiên vươn lên xếp thứ nhất toàn tỉnh trong kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 với 50 học sinh đạt giải. Đạt tiểu học có 56 học sinh đạt giải trong kỳ thi giải toán trên mạng cấp tỉnh, trong đó 40 em đạt giải trong kỳ thi giải toán trên

mạng cấp quốc gia. Trong cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn, huyện Vũ Thư có 3 sản phẩm được chọn thi cấp quốc gia với các đề tài: chung tay bảo vệ môi trường, hạn chế và xử lý rác thải trong trường học, tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo.

Trường THPT Chuyên Thái Bình được biết đến là nôi đào tạo giáo dục mũi nhọn của tỉnh. Với hàng chục giải cấp quốc gia và hàng trăm giải cấp tỉnh, cấp khu vực mỗi năm, Trường là đơn vị hàng đầu đóng



Thí sinh tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Thái Bình năm học 2018 - 2019.

góp nhân lực cho đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia. Tại các kỳ thi chọn học sinh giỏi năm học 2017 - 2018 Trường giành 38 giải cấp quốc gia, trong đó có 4 giải nhì, 11 giải ba, 23 giải khuyến khích. Hàng năm, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT là 100%,

trên 90% đỗ đại học, cao đẳng; Trường luôn nằm trong top những trường THPT chất lượng cao toàn quốc. Thấy giáo Bùi Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng nhà trường chia sẻ: Hàng năm, ngày trước thêm năm học mới, Ban Giám hiệu đã chú trọng chọn giáo viên giỏi tập trung bồi dưỡng

đội tuyển. Đối với học sinh, ngay từ những ngày bước vào lớp 10, nhà trường đã bồi dưỡng học sinh giỏi cho từng môn, tổ chức phụ đạo theo chuyên đề bồi dưỡng và liên tục sàng lọc theo thứ bậc xếp hạng để tạo động lực cho học sinh vươn lên. Qua đó, chọn được những "chiến binh" tinh nhuệ nhất tham gia thi đấu ở các giải khu vực, quốc gia và đã giành nhiều giải cao mang vinh quang về cho trường, cho tỉnh.

Ngoài kỳ thi học sinh giỏi quốc gia lớp 12, giáo dục mũi nhọn tỉnh còn ghi dấu trong cuộc thi khoa học kỹ thuật toàn quốc dành cho học sinh trung học với 6 dự án tham gia, trong đó có 1 dự án đạt giải ba, các dự án còn lại nhận các giải đặc biệt của các trường đại học trong toàn quốc. Bên cạnh đó, các em còn năng động, tự tin tham gia các kỳ thi, sân chơi sáng tạo như: vận dụng kiến thức liên môn giải

quyết các tình huống thực tế, English Festival... Theo đồng chí Trần Thị Bích Vân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, để nâng cao chất lượng giáo dục mũi nhọn, ngoài sự quan tâm, bậc xếp hạng để tạo động lực cho học sinh vươn lên xây dựng cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị, đồ dùng "chiến binh" tinh nhuệ nhất tham gia thi đấu ở các giải khu vực, quốc gia và đã giành nhiều giải cao mang vinh quang về cho trường, cho tỉnh.

Để phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các cơ sở giáo dục tiếp tục thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nội dung và chất lượng giáo dục mũi nhọn nói riêng như: tăng cường giám sát chất lượng từng cấp học, đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt - học tốt để đáp ứng tốt yêu cầu đổi mới giáo dục.

ĐẶNG ANH